

สรุปมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔

วันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (ชั้น ๒)

ที่	เรื่อง	มติ ก.จ.จ.ภูเก็ต
๑	แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	เห็นชอบให้กำหนดค่าตอบแทนนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒
๒	กำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.จ., ก.ท. ก.อบต. หรือ ก.พ. รับรอง	รับทราบ การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.จ., ก.ท. ก.อบต. หรือ ก.พ. รับรอง และให้กำหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิโดยการจัดทำบัญชีเทียบอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก.จ., ก.ท., ก.อบต. และก.พ. รับรอง ตามบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนท้ายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ กับบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนท้ายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
๓	การจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่	รับทราบ ตามที่ ก.จ. แจ่มมติในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ เกี่ยวกับการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่และการกำหนดตำแหน่งในกองการเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนี้ ๑. มีมติเห็นชอบกำหนดโครงสร้างกองการเจ้าหน้าที่ แบ่งออกเป็น ๓ ฝ่าย คือ ๑.๑ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ๑.๒ ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ๑.๓ ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม ๒. กำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการกองในสายงานนักบริหารงานทั่วไป ระดับ ๗ หัวหน้าฝ่ายในสายงานนักบริหารงานทั่วไป ๖ โดยการปรับปรุงตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้นให้พิจารณาตามแนวทางการวิเคราะห์ปริมาณงานและคุณภาพงานด้วย สำหรับการกำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการกอง ระดับ ๗ จะต้องมีการข้าราชการลูกจ้างและพนักงานจ้างไม่น้อยกว่า ๒๐๐ อัตรา สำหรับการกำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการกอง ระดับ ๘ จะต้องมีการ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างไม่น้อยกว่า ๔๐๐ อัตรา ๓. การกำหนดตำแหน่งประเภททั่วไป ให้พิจารณากำหนดตามลักษณะงาน ปริมาณงาน คุณภาพและความยากของงาน ทั้งนี้ แต่ละฝ่ายให้มีตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ อย่างน้อย ๑ อัตรา โดยอาจพิจารณากำหนดตำแหน่งประเภททั่วไปตามที่ ก.จ. เห็นสมควร

..... เลขานุการ ก.จ.จ.ภูเก็ต

ที่	เรื่อง	มติ ก.จ.จ.ภูเก็ต
		<p>๔. กรณีการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่และมีผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับโครงสร้างหรือการปรับปรุงตำแหน่งให้พิจารณากำหนดตำแหน่งรองรับเป็นการเฉพาะรายหรือมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งบริหารที่ว่าง หากบุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งให้ยุบตำแหน่งที่กำหนดเป็นการเฉพาะรายนั้น ให้ปรับตำแหน่งเป็นไปตามกรอบโครงสร้างแล้วแต่กรณีต่อไป</p> <p>๕. การจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ หากองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยความเห็นชอบของ ก.จ.กำหนดโครงสร้างและอัตรากำลังเป็นไปตามข้อเสนอแนะที่ ก.จ. กำหนด ให้ถือว่า ก.จ.เห็นชอบในการจัดตั้งส่วนราชการและการกำหนดอัตรากำลังดังกล่าวแล้ว โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดทำประกาศโครงสร้างส่วนราชการของกองการเจ้าหน้าที่ต่อไป</p>
๔	การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	รับทราบ การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๘ อัตรา และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปี ๒๕๕๓ จำนวน ๙ ราย ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔
๕	การปรับอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามประกาศ กจ.ภูเก็ต ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๔ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๒)	รับทราบ การออกคำสั่งปรับอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๔ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๒) จำนวน ๑๖๙ ราย
๖	การจ้างพนักงานจ้างทั่วไป (ต่อสัญญาจ้าง)	รับทราบ การจ้างพนักงานจ้างทั่วไป (ต่อสัญญาจ้าง) จำนวน ๘๒ ราย เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕
๗	รายงานการตรวจสอบคุณสมบัติกรณีผู้ขอรับการประเมินผลการประเมินด้านที่ ๓ (ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่) ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๕๒	<p>รับทราบ ตามที่ข้าราชการครูได้ยื่นคำขอให้ข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมินด้านที่ ๓ (ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่) ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อตรวจสอบและรับรอง ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ตรวจสอบแล้วมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด ข้อมูลถูกต้องและเป็นจริง ทั้ง ๓ ราย คือ</p> <p>๑. นางวรรณ แรงกล้า ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ</p> <p>๒. นางเพ็ญทิมล วิทยานิพนธ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ</p> <p>๓. นางสุรีย์พร สกุดตัน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ</p>

ที่	เรื่อง	มติ ก.จ.จ.ภูเก็ต
๘	การขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นรอบเดือน เมษายน ๒๕๕๔	<p>รับทราบ การขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ รอบเสนอขอรับการประเมิน ระหว่าง ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๔ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจสอบคุณสมบัติ และเอกสารที่เกี่ยวข้องของผู้ยื่นขอรับการประเมินแล้วมีคุณสมบัติครบถ้วนผ่านเกณฑ์การประเมินและวิธีการประเมินวิทยฐานะของคณะกรรมการ (คณะที่ ๑) โดยได้ดำเนินการประเมินด้านที่ ๑ (ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ) และด้านที่ ๒ (ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน) ตามที่ ก.ท.กำหนดเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒ ราย คือ</p> <p>๑. นายกฤษณ์ วิเชียรชัย ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เลขที่ ตำแหน่ง ๑๙๐๙๙-๑ (ถ) วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู ๒๕๐๒)</p> <p>๒. นายชลชัย เทวบุตร ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เลขที่ ตำแหน่ง ๒๘๖๓๓-๒ (ถ) วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน</p>
๙	บรรจุ และแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับครูอัตราจ้างเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย	<p>รับทราบ การออกคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับครูอัตราจ้างเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ จำนวน ๑๓ อัตรา</p>
๑๐	ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารสถานศึกษา	<p>รับทราบ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารสถานศึกษา โดยกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก ภาค ก. และภาค ข. ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และกำหนดวันสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภาค ค. (สัมภาษณ์) ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต</p>
๑๑	ลูกจ้างประจำครบเกษียณอายุราชการในปี ๒๕๕๔	<p>รับทราบ การครบเกษียณอายุราชการในปี ๒๕๕๔ ของลูกจ้างประจำถ่ายโอนประจำโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบฯ ราย นายนิมาตร์ มหาสิทธิ์ ตำแหน่ง นักการภารโรง เลขที่ตำแหน่ง ๑๐๙๙๗-๔ (ถ) อัตราเงินเดือน ๑๓,๐๗๐.-บาท (ณ ๑ เมษายน ๒๕๕๔) เกิดเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๔ ครบกำหนดเกษียณอายุในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ โดยพ้นจากราชการเนื่องจากครบเกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔</p>

..... เลขานุการ ก.จ.จ.ภูเก็ต

ที่	เรื่อง	มติ ก.จ.จ.ภูเก็ต
๑๒	การคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งที่กำหนดเป็นตำแหน่งระดับคววขันต้น	เห็นชอบให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ราย นางสาวอรอุมา หุตะการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ๓ ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งที่กำหนดเป็นตำแหน่งระดับคววขันต้นได้ โดยให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นบันทึกความเห็นว่าจะเลื่อนระดับได้
๑๓	การขอโอนของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	เห็นชอบให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น จำนวน ๓ ราย คือ <p>๑. นางสาวเสาวลักษณ์ จินดานุ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ๒ กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อัตราเงินเดือนขั้น ๖,๙๗๐.-บาท บรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๒ จนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลา ๒ ปี ๖ เดือน ขอโอนไปรับราชการในสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ๒ เนื่องจาก กลับภูมิลำเนาเดิมเพื่อดูแลบุตรและลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง</p> <p>๒. นางสาวนิภา นีวหลี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ๒ กองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อัตราเงินเดือนขั้น ๖,๘๐๐.-บาท บรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ จนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลา ๒ ปี ๑ เดือน ขอโอนไปรับราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ๒ เนื่องจาก กลับภูมิลำเนาเดิมเพื่อดูแลบิดามารดา และอยู่กับครอบครัวเพื่อดูแลบุตร รวมทั้งลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง</p> <p>๓. นางสาวสุธีรา มณีวงศ์วิโรจน์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๔ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อัตราเงินเดือนขั้น ๙,๔๔๐.-บาท บรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๒ จนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลา ๒ ปี ๕ เดือน ขอโอน (ย้าย) ไปรับราชการในสังกัดเทศบาลตำบลวิชิต ในตำแหน่ง บุคลากร ๔ เนื่องจากแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวและลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง</p>

.....  เลขานุการ ก.จ.จ.ภูเก็ต

ที่	เรื่อง	มติ ก.จ.จ.ภูเก็ต
๑๔	การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	เห็นชอบให้บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้ จำนวน ๒ ตำแหน่ง รวม ๒ อัตรา และรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน ๑ อัตรา ดังนี้ - ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่ง นายช่างโยธา ๒ ลำดับที่ ๓ นายสุริยา ศีกษะชาติ บรรจุและแต่งตั้งในสังกัดกองสาธารณสุข เลขที่ตำแหน่ง ๐๖-๐๕๐๓-๐๑๐ - ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล ๒ ลำดับที่ ๖ นายพิศพิชัย ไร่วิเศษ บรรจุและแต่งตั้งในสังกัดกองกิจการขนส่ง เลขที่ตำแหน่ง ๐๖-๐๕๒๒-๐๐๙ - รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน ๑ อัตรา คือ ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล ๒ ลำดับที่ ๕ นายโกสินทร์ เพชรไทยพงศ์ พนักงานส่วนตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มาบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล ๒ สังกัดกองสาธารณสุข เลขที่ตำแหน่ง ๐๖-๐๕๒๒-๐๐๘
๑๕	การจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ (ต่อสัญญาจ้าง)	เห็นชอบให้จ้างพนักงานจ้าง (ต่อสัญญาจ้าง) ที่สิ้นสุดสัญญาจ้างในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ซึ่งผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานและผู้บริหารเห็นชอบให้ต่อสัญญาจ้างได้ เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยกำหนดระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ จำนวน ๑๕๓ ราย
๑๖	การจ้างพนักงานจ้าง	เห็นชอบให้จ้างพนักงานจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรตำแหน่ง คนงานทั่วไป ลำดับที่ ๔ นางสาวธัญญา คงปรีพันธ์ สังกัดสำนักปลัด อบจ. โดยมีระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ จำนวน ๑ อัตรา
๑๗	พนักงานจ้างขอลาออกจากการปฏิบัติงาน	เห็นชอบให้พนักงานจ้างลาออกจากการปฏิบัติงาน จำนวน ๑๔ ราย ดังนี้ ๑. นายนพพล กาญจนบุรี ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ กองช่าง อัตรา ค่าตอบแทนขั้น ๕,๓๔๐.-บาท ขอลาออกจากการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔ เนื่องจากไปประกอบอาชีพอื่น ๒. พนักงานจ้างตามภารกิจประจำโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จำนวน ๑๓ ราย ขอลาออกจากการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔ เนื่องจากได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ดังนี้

.....  เลขานุการ ก.จ.จ.ภูเก็ต

ที่	เรื่อง	มติ ก.จ.จ.ภูเก็ต
		<p><u>โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต</u></p> <p>๑. นายสมพงศ์ คงฉิ่ง ตำแหน่ง ครูช่วยสอนสังคมศึกษา <u>โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู ๒๕๐๒)</u></p> <p>๒. นายมุฮัมมัด สาแม ตำแหน่ง ครูช่วยสอนวิทย์ - เคมี ๓. นายสัมพันธ์ ลงทอง ตำแหน่ง ครูช่วยสอนวิทย์ - ฟิสิกส์</p> <p><u>โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน</u></p> <p>๔. นางสาวรณิ สีสีเลาะ ตำแหน่ง ครูช่วยสอนวิทย์ - ทั่วไป ๕. นางสาวศุภลักษณ์ แก้วเลื่อน ตำแหน่ง ครูช่วยสอนพลศึกษา ๖. นายพรพิรุณ ชังปาน ตำแหน่ง ครูช่วยสอนศิลปศึกษา ๗. นางสาวชนัญชิตา ธีระนันท์กุล ตำแหน่ง ครูช่วยสอนปฐมวัยศึกษา ๘. นางสาวมนัสนันท์ ตะแอะ ตำแหน่ง ครูช่วยสอนปฐมวัยศึกษา ๙. นางสาวกวิณปัทม์ สังข์ศิลป์ชัย ตำแหน่ง ครูช่วยสอนภาษาไทย</p> <p><u>โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา</u></p> <p>๑๐. นางสาวภัทราพร โภคบุตร ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ๑๑. นางสาวรัชดา เพ็ชรแกมแก้ว ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ๑๒. นางสาววิชума โต้ะเอี่ยม ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ๑๓. นางสาวจันทิมา สุนทรเต็ม ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก</p> <p>๓. สำหรับกรณี นายกฤตินันท์ สังขารักษ์ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ กองสาธารณสุข อัตราค่าตอบแทนชั้น ๕,๐๘๐.-บาท ขอลาออกจากการ ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เนื่องจาก ไปประกอบอาชีพอื่น ให้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อขอความเห็นชอบลาออกจากการปฏิบัติงาน ในการประชุมครั้งต่อไป</p>
๑๘	การปรับปรุงตำแหน่งสายงาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สายงานนิติการ ระดับ ๘	เห็นชอบให้ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน บุคคลของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มีเนื้อหา เช่นเดียวกับประกาศของ ก.จ.
๑๙	ขอความเห็นชอบบรรจุและแต่งตั้ง ผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการครู องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย	เห็นชอบให้บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ โดยเรียงตามลำดับที่ โดยการ ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็น ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกฟิสิกส์ ผู้สอบแข่งขันได้ลำดับที่ ๙ นางกฤษณา ถิ่นบ้านใหม่ ประจำโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต เลขที่ตำแหน่ง ๒๐๐๑๙-๒ จำนวน ๑ อัตรา

.....
 เลขานุการ ก.จ.จ.ภูเก็ต

ที่	เรื่อง	มติ ก.จ.จ.ภูเก็ต
๒๐	ขอความเห็นชอบแต่งตั้ง คณะกรรมการประเมิน ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติราชการของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๔	เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วย ๑. นายสมณศักดิ์ รัตนแสนยานุภาพ เป็นประธาน (ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.จ.จ.) ๒. นายกองการบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นอนุกรรมการ (ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ใน ก.จ.จ.) ๓. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต เป็นอนุกรรมการ (ผู้แทนส่วนราชการ) ๔. นายจรัญ เกลั่นพรัตน์ เป็นอนุกรรมการ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต (ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา) ๕. นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ เป็นอนุกรรมการ (ครุ คศ.๒ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต/ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา) ๖. ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
๒๑	ขอความเห็นชอบแผนอัตรากำลัง ๓ ปี สำหรับข้าราชการองค์การ บริหารส่วนจังหวัดและลูกจ้างประจำ และแผนการพัฒนาข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗	เห็นชอบแผนอัตรากำลัง ๓ ปี สำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และลูกจ้างประจำ และแผนพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ ตามที่เสนอ

.....  เลขานุการ ก.จ.จ.ภูเก็ต
